



# ความที่สุค

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ โทร.๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๗

ที่ นร ๐๒๑๙.๐๒/ ๑๕๙ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายสำคัญของรัฐบาล (๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๐)

เรียน ผอ.สวท./ผอ.สปช. ๑ - ๘ / ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในการประชุมปฏิบัติการด้านข่าวสาร (War Room) เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่ง รปส. (นายประวิณ พัฒนะพงษ์) เป็นประธานในการประชุม ได้มอบหมายให้ สพป. จัดทำข้อมูล ข่าวสาร นโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งให้ สวท. สทท. ในสังกัด สปช. ๑ - ๘ และ สปชส. ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือสื่อและเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียงหลัก เคเบิลทีวี อป.มช. เร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุด รวมทั้ง รายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๒.๐๐ น. ทาง E-mail : [anyong607@gmail.com](mailto:anyong607@gmail.com) ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบ โดยข่าวสารและบทความ ประชาสัมพันธ์ที่จะเผยแพร่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดย สพป. ขอส่งประเด็นแนวทางการ ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
๓. โรดแมปการเลือกตั้ง
๔. ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๕. การปกป้องการบิดเบือนข้อเท็จจริง

ในการนี้ สพป. บทความประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ เรื่อง มาเพื่อเป็นข้อมูลในการ ประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ นางอรวิณ บุตรวงศ์ โทรศัพท์ ๐๙ ๒๒๔๖ ๘๔๘๒ นางสาวธนัชพร ถ้ำสิงห์ โทรศัพท์ ๐๘ ๗๗๑๐ ๙๓๙๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์)

ผอ.สปป.

## รายละเอียดเอกสารที่ขอความอนุเคราะห์

### บทความประชาสัมพันธ์

๑. บัญชีครัวเรือน ศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืนทางการเงิน
๒. ถวายชีพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
๓. แบบอย่างของกษัตริย์นักพัฒนา

วันที่ ๑๙-๒๕ มี.ค.๖๐

รายละเอียดประเด็น

<p>พื้นที่ ประเด็น</p>	
<p>ทุกภาค การปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>๑. เผยแพร่พระราชดำริและพระบรมราชโองการ แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>๒. เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร</p>
<p>ภาคใต้ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้</p>	<p>- กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มี.ค. ๖๐ ภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๕ มี.ค. ๖๐ ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส</p> <p>- ขยายผลการรณรงณ์ภาคใต้สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในวันภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์การซ่อมแซม อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะการกับตัวอาคาร หรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารชุด หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะการเช่าอาคารชุด ที่จ่ายระหว่าง ๑ มี.ค. ๕๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๐ ตามจำนวนที่จ่ายจริงรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท /ค่าที่จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม รถยนต์ หรืออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. ๕๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๐ ตามจำนวนที่จ่ายจริงรวมกันไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้เน้นย้ำว่าหลักเกณฑ์ต้องเป็นทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุระหว่าง ๑ มี.ค. ๕๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๐ และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่เกิดอุทกภัย/ผู้เสียหายต้องแจ้งการกรมสิทธิ ผู้เช่า หรือผู้เช่าประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น / ใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
<p>ทุกภาค โรคแมลงการเลือกตั้ง</p>	<p>ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการของโรคแมลง มีเงื่อนไขเวลาทำงานของส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน สิ่งที่รัฐบาลเดินตามมีอะไรบ้าง ๑) การจัดทำรัฐธรรมนูญ ซึ่งทำแล้ว ๒) การจัดทำกฎหมายลูก กำหนดดำเนินการ ๓) และเมื่อทำกฎหมายลูกเรียบร้อยเข้าสู่กระบวนการหาเสียง เตรียมการเลือกตั้ง ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลาที่รัฐบาลกำหนดทั้งสิ้น ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ</p>
<p>ทุกภาค ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง</p>	<p>คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี ปรองดอง (ป.ย.ป.) ทำหน้าที่กลั่นกรอง ตรวจสอบ ทำางานด้านธุรการ งานวิชาการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ ๔ คณะย่อย มุ่งเน้นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และบูรณาการตามพื้นที่หรือกลุ่มภารกิจ</p>
<p>ทุกภาค การปกป้องการปิดเมืองข้อเท็จจริง</p>	<p>รมรฐคดีให้ประชาชน ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนการกดแชร์ กดไลค์ หรือ ส่งต่อ ทั้งนี้ข่าวสารที่ถูกต้องควรได้รับการเผยแพร่จากสื่อเปิดของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น</p>
<p>รัฐบาลมีนโยบายให้ส่วนราชการใช้ภาษาต่างๆ สื่อสารกับชาวบ้าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ(ให้หน่วยประชาสัมพันธ์ลักษณะภาษาไทย วันละคำ หรือให้นักจัดรายการอธิบายความหมายสั้นๆ)</p>	<p>การเกษตรกรรม “รวมแรงใหญ่” : การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกันผลิตสินค้าทางการเกษตร บริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่การรวมกันผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต รวมถึงการจำหน่าย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้การสนับสนุนและบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร</p>